

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเกี่ยวข้องการชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าและจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโต สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ สอดรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และความเป็นไปทางสังคมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือพลาสติก อุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการผลิต เช่น เทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติ หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเพื่อลดขั้นตอนการผลิต โดยจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ไม่ควรใช้เทคโนโลยีที่สูงเกินไปโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้นำเครื่องจักรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเลือกใช้เทคโนโลยีโดยจะต้องมองเผื่อไปยังอนาคตข้างหน้าด้วย

และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมด้านการตลาด สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้นคือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน หรือแม้แต่ในระบบอัตโนมัติ ก็ต้องมีมาตรฐานการออกแบบเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกัน โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือ คุณภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเริ่มนำร่องในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเริ่มดำเนินการกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประเทศอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการจัด **“กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีศักยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”**

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีศักยภาพและแข่งขันในตลาดสากลได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการ เจ้าของ ทายาทเจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการของ SMEs
2. พนักงานของ SMEs ต้องปฏิบัติงานและเป็นพนักงานใน SMEs
3. สถานประกอบการที่ผู้ประกอบการหรือพนักงานทำงานต้องเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. หากไม่ใช่อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องอยู่ในภาคอุตสาหกรรมโดยมีความสนใจที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2367 8100-1

โทรสาร : 0 2381 1056

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม